

Số: /BC-UBND

Châu Thành, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết Phong trào thi đua**  
**“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”**

Tiếp nhận Công văn số 2438/SNV-TĐKT ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc tổng kết Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo tổng kết Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, với kết quả như sau:

**I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ Huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 13/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phù hợp với tình hình điều kiện thực tế trên địa bàn Huyện, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Triển khai phát động đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Qua triển khai phát động đã phát huy và khuyến khích tính sáng tạo của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

**II. TỔNG KẾT ĐỢT THI ĐUA**

Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua đối với các ban, ngành Huyện, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Huyện, tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” phát động một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần tạo động lực phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Huyện:

- Đối với các ngành Huyện:

+ Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; có đổi mới, sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp. Đồng thời, xây dựng chính sách tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và tạo cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

+ Bổ sung, điều chỉnh kịp thời các quy định, hướng dẫn nhằm tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh đề ra chính sách để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

+ Triển khai, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức người lao động về đạo đức công vụ, hiệu quả công tác cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, tinh thần chính quyền phục vụ và luôn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi cần thiết.

- Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Huyện:

+ Nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt thực hiện tốt các quy định về thuế, tín dụng, bảo hiểm, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, an toàn về phòng cháy chữa cháy... và an ninh trật tự tại địa phương.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả; tổng doanh thu, lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt so với kế hoạch đề ra. Đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; sử dụng công nghệ mới thân thiện với môi trường. Thực hiện tốt việc trích lập và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ phục vụ cho đào tạo nâng cao tay nghề và lĩnh vực khoa học, công nghệ.

+ Đoàn kết nội bộ, có tinh thần hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Giải quyết nhiều việc làm tại địa phương, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo dưới nhiều hình thức; có đóng góp cụ thể, thiết thực trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

- Đối với doanh nhân:

+ Có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến và mở rộng quy mô, phát triển doanh nghiệp bền vững, ổn định; đóng góp cho ngân sách; giải quyết việc làm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

+ Có những thành tích nổi bật, đổi mới sáng tạo trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ động ứng dụng công nghệ trong kinh doanh nhằm tạo ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng, thương hiệu uy tín cho doanh nghiệp.

+ Là người lãnh đạo doanh nghiệp đạt kết quả sản xuất kinh doanh tăng dần qua các năm. Chấp hành tốt nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động. Hoàn thành nghĩa vụ thuế và không có nợ đọng thuế hàng năm.

Nhằm khuyến khích các ngành, các cơ quan, đơn vị tham gia đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân nỗ lực khởi nghiệp và bền vững, làm giàu cho chính mình, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, vì sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Hàng năm, Huyện tổ chức họp mặt các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Huyện, khen thưởng 58 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào

đóng góp phát triển kinh tế, xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn Huyện. Qua đó, đã tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hình ảnh địa phương của huyện Châu Thành.

Trên đây là Báo cáo tổng kết Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”./.

**Nơi nhận:**

- Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Phòng Nội vụ Huyện;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Nhật Định**